

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC CHẤT LƯỢNG CHẾ BIẾN
VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 1515 /CCPT-CLHC
V/v Mời tham dự Hội thảo tập huấn
nâng cao về quản lý an toàn thực phẩm
theo HACCP trong hệ thống
chuỗi nông sản thực phẩm

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2024

Kính gửi: *ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN*

Dự án “An toàn thực phẩm vì sự phát triển” (Dự án SAFEGRO) do Chính phủ Canada viện trợ không hoàn lại triển khai tại Việt Nam từ 2021 - 2025. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cơ quan chủ quản Dự án, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường là Cơ quan thường trực Dự án. Dự án được triển khai với sự phối hợp của Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan về an toàn thực phẩm (ATTP) tại Việt Nam. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ các cơ quan Chính phủ phát triển và thực thi các quy định về ATTP trên cơ sở khoa học và phương pháp tiếp cận dựa trên nguy cơ, đồng thời nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về ATTP cho người tiêu dùng, hướng tới gia tăng nhu cầu tiêu thụ nông sản an toàn với giá cả phải chăng ở Việt Nam.

Nhằm tăng cường nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các cơ quan quản lý ATTP của Việt Nam, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Dự án SAFEGRO tổ chức Hội thảo tập huấn nâng cao về “*Quản lý An toàn thực phẩm theo HACCP trong các hệ thống chuỗi nông sản thực phẩm*”, cụ thể như sau:

Thời gian: 4 ngày, từ 20/8 - 23/8/2024

Địa điểm: Khách sạn Super Hotel Candle, 287 -301 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội và thực địa tại Doanh nghiệp

Báo cáo viên chính: GS.TS. Amy Proulx - Chuyên gia quốc tế về quản lý ATTP và HACCP, Trường Khoa học ẩm thực, du lịch và đồ uống – Đại học Niagra Canada; PGS. TS. Trần Thị Định – Chuyên gia ATTP – Dự án SAFEGRO

Nội dung chương trình: Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Dự án SAFEGRO đề nghị Quý cơ quan cử 01 cán bộ chuyên môn được giao triển khai công tác chất lượng, ATTP tham dự Hội thảo tập huấn nêu trên. Cán bộ được cử tham dự xin đăng ký và điền thông tin tại mã QR ở phụ lục đính kèm. Thời hạn đăng ký hoàn thành trước ngày 15/8/2024.

Cán bộ của các cơ quan ngoài Hà Nội sẽ được Dự án chi trả kinh phí đi lại, lưu trú và công tác phí tham dự.

Thông tin chi tiết xin liên hệ bà Tạ Thị Khánh Vân – Điện thoại: 091 253 0150; Email: vanta@alineainternational.com.

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (đề b/c);
- Dự án SAFEGRO;
- Lưu: VT, CLHC.

